



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนตำบลคูริง

ที่ ขพ ๗๒๑๐๑/-

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งมอบหมายเจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูล และบันทึกข้อมูลในระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำ การจัดการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลคูริง

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลคูริง

เรื่องเดิม

ตามที่ คณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ก.ก.ถ.) ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ได้มีมติให้สำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(สำนักงาน ก.ก.ถ.)ดำเนินการประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยประสานความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดการบริการสาธารณะ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ในรูปแบบออนไลน์ โดยขยายเวลาการดำเนินการ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดการบริการสาธารณะให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินต่อนายกององค์การบริหารส่วนตำบลคูริง สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูริง และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชาชนทราบ นั้น

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลคูริง ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบจัดเก็บรวบรวมข้อมูล และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลการจัดการบริการสาธารณะ เพื่อดำเนินการตามแบบติดตามประเมินผลเกณฑ์ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลคูริง โดยขณะนี้คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ในการนี้ จึงขอรายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลคูริง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดตามผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดการบริการสาธารณะ ที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อระเบียบ/ข้อกฎหมาย/ข้อสั่งการ

หนังสืออำเภอท่าแซะ ด่วนที่สุด ที่ ขพ๐๐๒๓.๘/ว๓๒๖๒ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ เรื่องขอความอนุเคราะห์แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลในระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา

- พิจารณาผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลคูริง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
- เห็นควรรายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำขององค์การบริหารส่วนตำบลคูริง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูริงทราบ
- เห็นควรประชาสัมพันธ์ผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลคูริง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้ประชาชนทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายกวีศักดิ์ แก้วรักษ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดฯ

เห็นตรงกัน



(นางมณฑนา อินทรสุธา)
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เห็นตรงกัน เห็นตรงของนอกสภาฯ เห็นข้อควรๆ และเห็นสมควรให้ไปดำเนินการต่อไป



(นางสาวจันทิมา นาคพิรุณ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูริง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูริง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูริง

- () อนุมัติ
- () ไม่อนุมัติ



(นายอำนาจ อินทนา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูริง

สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณสุข

บริการสาธารณะ	เกณฑ์ชี้วัด	ค่าเป้าหมาย (%)	กรอบการประเมิน (1)	การจัดบริการสาธารณะ (2)	(2) เทียบ กับ (1) %	ผลการประเมิน
ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน และ ด้านที่ 2 ส่งเมือง 1. ด้านโครงสร้าง	1. ร้อยละของจำนวนถนนลาดยางในความรับผิดชอบทั้งหมดของ อบต. ที่ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ 2. ร้อยละของจำนวนถนนคอนกรีตในความรับผิดชอบทั้งหมดของ อบต. ที่ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ 3. ร้อยละของจำนวนจุดอันตรายที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งทางจราจรจากในเขต อบต. ที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง หรือแก้ไขให้ปลอดภัย 4. จำนวนครั้งที่ อบต. ดำเนินการจัดกิจกรรมในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อมุ่งลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน 5. ร้อยละของจำนวนไฟส่องสว่างในความรับผิดชอบในเขตของ อบต. ที่ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ 6. ร้อยละของจำนวนสายทางหลวง หรือสาขาสาธารณะ หรือแหล่งน้ำสาธารณะ หรือพื้นที่พังกา หรือแก้มลิง ในความรับผิดชอบของ อบต. ที่ได้รับการดูแลรักษาให้สามารถไหลผ่านได้ไม่ติดขัด หรือให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ 7. ร้อยละของจำนวนเครื่องสูบน้ำ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. ที่ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ 8. ร้อยละของจำนวนคลองส่งน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. ที่ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ 9. ร้อยละของจำนวนระบบประปาหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่ อบต. ที่บริหารโดย อบต. และรวมถึงที่บริหารโดยคณะกรรมการบริหารกิจการประปา ที่ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ 10. จำนวนครั้งในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะ ด้านโครงสร้างพื้นฐานของ อบต.	80 80 75 3 100 90 95 90 95 1	15000 0 6 3 86 0 0 0 1 1	43500 - 5 2 273 - - - - 70	290 - 83.33 66.67 317.44 - - - - 7000	สูงกว่าเป้าหมาย ไม่มีบริการสาธารณะ สูงกว่าเป้าหมาย การพัฒนาในอนาคต สูงกว่าเป้าหมาย ไม่มีบริการสาธารณะ ไม่มีบริการสาธารณะ ไม่มีบริการสาธารณะ ไม่ได้ดำเนินการ ในงบประมาณ พ.ศ. สูงกว่าเป้าหมาย
2. ด้านการส่งเมือง	11. จำนวนส่งเมืองที่ อบต. ได้มีการจัดทำโดย อบต. ดำเนินการเอง หรือ อบต. ดำเนินการร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง 12. จำนวนครั้งในการส่งเสริมและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมส่งเมือง ผ่านกระบวนการรับความคิดเห็น โดย อบต. ดำเนินการเอง หรือ อบต. ดำเนินการร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง 13. จำนวนครั้งในการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้เป็นไปตามผังเมือง โดย อบต. ดำเนินการเอง หรือ อบต. ดำเนินการร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง 14. จำนวนครั้งในการส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร และการรับมือกับความเสียหายต่าง ๆ ในอาคารสูงหรืออาคารที่มีความเสี่ยงภัย หรือในชุมชน เช่น การซ่อมพื้ไฟ การซ่อมดับเพลิง แผ่นดินไหว โดย อบต. ดำเนินการเอง หรือ อบต. ดำเนินการร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง 15. จำนวนครั้งในการให้ความรู้ ให้คำแนะนำ ปกป้อง คุ้มครองแก่ประชาชน หรือผู้ประกอบการในภาคในอเนกประสงค์หรืออาคารโครงสร้างอาคารที่ตรงกันของอาคารใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ โดย อบต. ดำเนินการเอง หรือ อบต. ดำเนินการร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง 16. จำนวนครั้งในการจัดเก็บข้อมูลการประเมินผลส่งเมืองเพื่อจัดทำรายงานการประเมินผล การเปลี่ยนแปลงสภาพการและสิ่งแวดล้อมการใช้งบประมาณส่งเมือง โดย อบต. ดำเนินการเอง หรือ อบต. ดำเนินการร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง 17. จำนวนครั้งในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะ ด้านการส่งเมืองของ อบต.	1 1 1 2 1 1 1 1	1 1 1 2 1 1 1 1	- - - 1 24 - -	- - - 50 2400 - -	ไม่ได้ดำเนินการ ในงบประมาณ พ.ศ. ไม่ได้ดำเนินการ ในงบประมาณ พ.ศ. ไม่ได้ดำเนินการ ในงบประมาณ พ.ศ. การพัฒนาในอนาคต สูงกว่าเป้าหมาย ไม่ได้ดำเนินการ ในงบประมาณ พ.ศ. ไม่ได้ดำเนินการ ในงบประมาณ พ.ศ.
ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต	18. ร้อยละของจำนวนผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสุขภาพ หรือป่วยติดเตียงที่ได้รับการดูแล และมีการติดตามผล หรือการออกเยี่ยมบ้านให้คำแนะนำ ปกป้อง คุ้มครองสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุจาก อบต. 19. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ อบต. ดำเนินการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ หรือป่วยติดเตียง	90 2	4 2	4 1	100 50	สูงกว่าเป้าหมาย การพัฒนาในอนาคต

<p>20. ร้อยละของจำนวนผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกในชมรม สม- โรงเรียนผู้สูงอายุในความพร้อมของ อบต. ที่เข้า...กิจกรรมต่าง ๆ ที่มีชมรม สมาคม ศูนย์บริการทางสังคม หรือโรงเรียนผู้สูงอายุ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. จัดขึ้น</p>	60	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<p>21. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ อบต. ดำเนินการ หรือให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรม นันทนาการต่าง ๆ หรือส่งเสริมการออกกำลังกายให้แก่ผู้สูงอายุ</p>	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<p>22. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ อบต. ดำเนินการ หรือให้การสนับสนุนในการพัฒนาอาชีพ และการส่งเสริมรายรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ</p>	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<p>23. ร้อยละของจำนวนผู้สูงอายุที่แยกไว้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ อบต. ที่ขอรับการช่วยเหลือจาก อบต. และได้รับการช่วยเหลือช่วยเหลือจาก อบต. หรือ อบต. ประสานงาน ส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการส่งเสริมหรือฟื้นฟู หรือ อบต. ประสานงานและส่งเสริมในเชิงสุขภาพของประชาชน</p>	80	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<p>24. ร้อยละของจำนวนผู้พิการ ผู้ยากไร้ที่ด้อยโอกาสในพื้นที่ อบต. ที่ขอรับการช่วยเหลือจาก อบต. และได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนหรือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการช่วยเหลือสนับสนุนปัจจัยสี่ในการดำรงชีพ</p>	100	1	927	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<p>25. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ อบต. ดำเนินการในการส่งเสริม มุ่งกัน ความผูกพัน ร่วมมือ ร่วมใจกัน การแพทย์ของโรคติดต่อ รวมถึงการป้องกัน ความคุมกลุ่มโรค ไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs (Non-communicable diseases) เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ชีวิต การรับประทานอาหาร ความเครียด เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันสูง โรคไขมันในเลือดสูง เป็นต้น</p>	100	927	927	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<p>26. ร้อยละของจำนวนผู้พิการในพื้นที่ อบต. ที่ได้รับการสำรวจ ชีวประวัติ และจัดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หรือทำหมันตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คคมปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ที่ อบต. ดำเนินการเอง หรือ ร่วมดำเนินการกับส่วนราชการ</p>	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<p>27. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ อบต. ดำเนินการเอง หรือร่วมดำเนินการกับส่วนราชการ ในการตรวจสอบสุขภาพอนามัยของประชาชนหรือโครงการอาหารในพื้นที่</p>	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<p>28. จำนวนครั้งในการประเมินความพร้อมของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะ ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิตของ อบต.</p>	100	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<p>29. ร้อยละของจำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต. ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ</p>	100	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<p>30. ร้อยละของจำนวนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเด็กในโรงเรียนอนุบาล และเด็กในโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัด อบต. รวมถึงเด็กนักเรียนในโรงเรียนในสังกัดอื่นที่ อบต. ให้การสนับสนุนหรืออุดหนุนให้ได้รับอาหารเสริม (นม) ครบถ้วน</p>	100	381	381	381	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-</																									

ด้านที่ 8 การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน						การพัฒนาในอนาคต
59. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ อบต. ดำเนินการ หรือ...สนับสนุนในการส่งเสริม หรืออนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น หรือภูมิปัญญาชาวบ้าน	3	3	2	2	66.67	ไม่ได้ดำเนินการ
60. จำนวนแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น ในชุมชน เกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และโบราณสถาน ที่ อบต. ดำเนินการหรือให้การส่งเสริมสนับสนุน	2	2	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
61. จำนวนครั้งในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการสาธารณะ ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน ของ อบต.	1	1	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ในงบประมาณ พ.ศ. ในงบประมาศ พ.ศ.